

BHXH tỉnh Quảng Trị: Tăng cường các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT

14:15 31/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thời gian qua, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ). Để giải quyết hiệu quả vấn đề này, bên cạnh sự nỗ lực của ngành BHXH, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.



BHXH tỉnh Quảng Trị phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến chủ sử dụng lao động trên địa bàn.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 1.254,8 tỷ đồng, đạt 70,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh đã chú trọng việc thu đúng, thu đủ và kịp thời

tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN để làm cơ sở giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ.

Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị SDLĐ có chiều hướng gia tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia. Đến hết tháng 9/2023, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 62,3 tỷ đồng.

Đối với các đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra và lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đôn đốc các đơn vị SDLĐ khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành nhằm thu hồi số tiền chậm đóng BHXH của các đơn vị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã tổ chức và phối hợp thực hiện 37 cuộc thanh tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xử lý thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) tại 57 đơn vị SDLĐ với số tiền 1,7 tỷ đồng; yêu cầu 08 đơn vị SDLĐ thực hiện đăng ký tham gia, truy đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 23 NLĐ với tổng số tiền trên 72 triệu đồng; yêu cầu các đơn vị SDLĐ điều chỉnh giảm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN đối với 10 NLĐ không thuộc diện tham gia tại đơn vị với số tiền điều chỉnh giảm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN trên 230 triệu đồng...

Tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị SDLĐ trên địa bàn, thông tin các quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Thời gian tới, để khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH đang diễn ra, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, tổng hợp dữ liệu số đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên báo cáo và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đơn vị SDLĐ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định.

Hàng tháng, gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN đến chủ SDLĐ để đôn đốc đơn vị SDLĐ thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đối với các đơn vị có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn, thời gian chậm đóng kéo dài, BHXH tỉnh phối hợp với ngành Công an tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật

về BHXH, BHYT, BHTN; hướng dẫn người NLĐ đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số để chủ động nắm bắt tình hình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời phản ánh cấp có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Bảo My

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bhxh-tinh-quang-tri-tang-cuong-cac-giai-phap-thu-hoi-tien-cham-dong-bhxh-bhyt>